

Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Công tử Bạc Liêu

Địa chỉ: tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, Phường 13, ngay trung tâm thành phố Bạc Liêu.

Giữa lòng miền Tây sông nước, Bạc Liêu - vùng đất không chỉ nổi tiếng với những cánh đồng ruộng lúa, ruộng muối bát ngát, bao la, cá tôm trù phú mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử, con người quý báu. Như một hòn ngọc nổi bật của thời hoàng kim ở xứ Bạc, Nhà Công tử Bạc Liêu là một điểm đến không thể bỏ qua cho bất cứ ai khi đến với vùng đất này. Bởi khi đến đây, ngoài việc chiêm ngưỡng những dấu ấn của thời đại, chúng ta còn được thư giãn, trải nghiệm cùng những dịch vụ đa dạng nằm trong khu du lịch Công tử Bạc Liêu.

Nhà Công Tử được xây dựng từ năm 1917 đến năm 1919. Do các kiến trúc sư người Pháp thiết kế mang đậm phong cách phương Tây. Toàn bộ nguyên vật liệu đều được chở từ Pháp sang để xây dựng. Bước chân vào ngôi nhà, du khách sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ mặc dù vào những ngày hè nóng bức, bởi lối kiến trúc được xây dựng độc đáo. Những câu chuyện được thuyết minh viên kể về cuộc đời của Công Tử Bạc Liêu trong không gian hoài cổ, làm cho du khách như đang thưởng thức một bộ phim xưa đầy chân thật về lối sống xa hoa của một vị Công Tử lừng danh, tài ba và hào hoa.

Bên cạnh việc tham quan, đến với khu du lịch Công Tử Bạc Liêu du khách còn có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản tại nhà hàng. Các món ăn được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, mang đậm hương vị truyền thống với thực đơn vô cùng đa dạng.

Đến nơi đây, du khách không những có thể trải nghiệm các món ăn khoái khẩu của Công Tử lúc sinh thời mà còn có thể thưởng thức thêm các món đặc sản của vùng đất xứ Bạc được thiên nhiên ban tặng, để tạo nên những món ăn trứ danh của vùng miền.

Khu du lịch Công Tử Bạc Liêu tự hào đưa vào vận hành Khách Sạn được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao với quy mô và tiện ích đầy đủ đầu tiên tại tỉnh Bạc Liêu mang tên Khách Sạn Công Tử Bạc Liêu vào tháng 01.2025.

Khách sạn sở hữu sảnh hội nghị rộng rãi, đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu tổ chức sự kiện như tiệc cưới, hội nghị, hội thảo,... với sức chứa lên đến 1300 khách trong không gian sang trọng, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo hứa hẹn mang đến những trải nghiệm không thể nào quên.

Khu du lịch Công Tử Bạc Liêu không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là một biểu tượng của sự phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch đã tạo ra một sản phẩm độc đáo, góp phần nâng cao giá trị của Bạc Liêu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc cổ kính, không gian sang trọng và những dịch vụ hiện đại, Khu du lịch Công Tử Bạc Liêu sẽ làm phong phú thêm hành trình khám phá miền Tây của bạn!